

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

Số: /SYT-NV

V/v tăng cường phòng và kiểm soát
lây nhiễm Covid-19 cho NVYT

HỎA TỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Giám đốc các đơn vị khám chữa bệnh;
Giám đốc TTYT Dự phòng;
Giám đốc TTYT Vietsovpetro;
Bệnh xá trưởng bệnh xá Quân đội;
Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng;
Bệnh xá trưởng bệnh xá Công an tỉnh;
Giám đốc các phòng khám đa khoa tư nhân.

Sở Y tế nhận được Công văn hỏa tốc số 1394/BYT-KCB ngày 19/3/2020 của Bộ Y tế, về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 cho nhân viên y tế;

Sở Y tế đề nghị Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị thực hiện như sau:

1/ Nghiên cứu kỹ nội dung tại Công văn hỏa tốc số 1394/BYT-KCB ngày 19/3/2020 của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm túc và khẩn trương.

2/ Phân công Khoa, tổ, cán bộ phụ trách Kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp cùng các khoa/phòng/bộ phận liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ, rà soát lại các nội về công tác Phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 2019 theo hướng dẫn tại Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 và Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện với nhân viên y tế, người bệnh và các đối tượng liên quan.

3/ Bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế, đặc biệt là khi thực hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

4/ Thực hiện tiếp nhận, phân luồng, sàng lọc, cách ly người bệnh theo quy định. Hướng dẫn người bệnh đeo khẩu trang ngay từ khu vực tiếp nhận của cơ

sở khám chữa bệnh. Thiết lập khu vực sàng lọc an toàn, đảm bảo khoảng cách cho người ngồi chờ ít nhất 2m.

5/ Khi có các sự cố, tình huống bất thường liên quan đến bệnh dịch, kịp thời báo cáo các cơ quan có chức năng tiếp nhận, xử lý thông tin theo quy định.

6/ Đầu mối liên hệ được hướng dẫn của Bộ Y tế: Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị Covid-19 (đ/c: 138A P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP Hà Nội).

7/ Giao cho Phòng Kế hoạch Tài chính-Sở Y tế và TTYT Dự phòng hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp các đơn vị trong công tác trang bị trang phục phòng hộ cho nhân viên y tế và các vật tư y tế liên quan.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Đính kèm: Công văn số 1394/BYT-KCB ngày 19/3/2020 của Bộ Y tế./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các PGĐ SYT;
- P.KHTC (t/hiện);
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An